

# Các Sinh Hoạt

## Hãy Đến Mà Theo Ta

Dành cho buổi họp tối gia đình hoặc buổi học thánh thư—hoặc chỉ để giải trí!

XIN XEM MÔ SI A 4-6

### Bước Theo Dấu Chân Ngài

Vua Mô Si A tuân giữ các lệnh truyền và “đi theo đường lối của Chúa” (Mô Si A 6:6). Trên một tờ giấy, hãy vẽ theo hình bàn chân của các em và cắt rời hình đó ra. Viết lên hình dấu chân một cách thức mà các em có thể noi theo Chúa Giê Su. Đặt dấu chân ở nơi mà các em có thể nhớ để noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô.

#### Dành cho các trẻ em nhỏ tuổi:

Hãy đi dạo. Bảo con của anh chị em tập bước vào chỗ mà anh chị em đã bước. Nói về cách chúng ta có thể noi theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách làm những điều Ngài đã làm, như giúp đỡ người khác và chịu phép báp têm.



XIN XEM MÔ SI A 7-10

### Tuân Theo Vị Tiên Tri

Am Môn đã dạy rằng các vị tiên tri có thể thấy những sự việc sẽ xảy đến (xin xem Mô Si A 8:16-17). Giở đến trang 2 để đọc sứ điệp của Chủ Tịch Nelson từ đại hội trung ương. Chủ Tịch đã nói với chúng ta điều gì? Vẽ một bức tranh về điều đó và gửi đến cho chúng tôi tại tạp chí *Bạn Hữu*.

#### Dành cho các trẻ em nhỏ tuổi:

Hát bài “Follow the Prophet” (*Children’s Songbook*, trang 110-111) với con cái của anh chị em.

XIN XEM MÔ SI A 11-17

### Ánh Sáng trong Bóng Tối

A Bi Na Đi dạy rằng Chúa Giê Su Ky Tô là “một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được” (Mô Si A 16:9). Giấu một đồ vật trong nhà. Tắt đèn và bảo mọi người cố gắng tìm nó trong bóng tối. Sau đó giấu đồ vật và cố gắng tìm nó bằng đèn điện hoặc đèn pin. Cách nào dễ dàng hơn? Chúa Giê Su giúp chúng ta giống như ánh sáng đã giúp đỡ các em như thế nào?

#### Dành cho các trẻ em nhỏ tuổi:

Yêu cầu con của anh chị em tập bật và tắt đèn pin hoặc đèn ngủ. Sau đó nói về cách Chúa Giê Su Ky Tô là một ánh sáng mà không bao giờ có thể bị che khuất hoặc tắt đi được.



XIN XEM MÔ SI A 18-24

### Đồng Tâm Đoàn Kết

An Ma dạy chúng ta phải “đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau” (Mô Si A 18:21). Điều đó có nghĩa là chúng ta nên cùng nhau làm việc và cho thấy tình yêu thương đối với người khác. Làm một chuỗi trái tim để nhắc nhở các em! Cắt ra một số hình trái tim bằng giấy và viết tên của một người trong gia đình lên trên mỗi hình trái tim. Tạo một cái lỗ trên mỗi trái tim và xuyên một sợi dây xuyên qua chúng để nối các trái tim lại với nhau. Hãy treo chuỗi trái tim của các em ở nơi mà các em sẽ nhìn thấy nó thường xuyên!

#### Dành cho các trẻ em nhỏ tuổi:

Hỏi con của anh chị em một điều chúng em yêu thích về mỗi người trong gia đình. Nói cho con của anh chị em biết một điều gì đó chúng em làm mà cho thấy tình yêu thương đối với người khác!



HÌNH ẢNH MINH HỌA DO KATY DOGRILL THỰC HIỆN